



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 หน้า 20 มูลค่าข่าว 310,500.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ปริญญา 2 ใบ จบแล้วมาทำงานใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จากนั้นจึงมาเรียนเฉพาะทางโรคเด็ก ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ

พญ.ลลิตรา อนันตัมพร กายาคนักธุรกิจ ทอมเด็กที่ทำงานด้วยใจเพื่อผู้ป่วยตัวน้อย

ตอนนี้เรียนเพิ่ม
เฉพาะทางวิชา
หนังสือเด็กด้วย



กว่าจะมาถึงวันนี้ ทอมก็บอกว่า ทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ตนผ่านทั้งความเสียใจ ความล้มเหลว เกือบจะไม่ได้เป็นหมอ แต่ทุกอย่างผ่านมาได้เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญอย่างตอนช่วงเด็กยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไร ตนชอบภาษา สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ เลยคิดจะเป็นล่าม แต่ต่อมาแนะนำว่า อยากเป็นล่ามที่แปลให้หมอฟัง หรืออยากเป็นหมอที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ละ ทำให้ฮึดสู้ขึ้นมาหรือการไปฝึกงานที่เลยผิดพลาดด้วยความสงสารจนถูกที่พยาบาลเอา จนมาเจอเคล็ดลับที่ได้มาช่วยคุณแม่ตลอดลูกก่อน

“ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คำสอนของพระบรมราชชนก ที่คุณหมอทุกคนยึดมั่น รวมทั้งคุณหมอรุ่นใหม่คนนี้ “พญ.ลลิตรา อนันตัมพร” แพทย์ประจำบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชที่ใช้ใจในการทำงานรักษาผู้ป่วยตัวเล็กๆอย่างตั้งใจ

คุณหมอลลิตรา หรือ “ทอมก๊ฟ” ของเด็กๆ เป็นลูกสาวคนโตในจำนวน 4 คนของ ชติลา-สมบัติ อนันตัมพร นักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท อินเทอร์เน็ต คอสมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) แต่ถึงเส้นทางชีวิตว่า แม้ที่บ้านจะทำธุรกิจ แต่พ่อแม่และแม่ไม่เคยบังคับ ด้วยความที่เป็นคนซึ่งสารคดีว่าไม่เหมาะกับการทำธุรกิจ เลยพยายามตั้งใจเรียนให้ดีและสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโปรแกรมร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ประเทศอังกฤษ โดย 3 ปีแรกไปเรียน Biomedical Science ที่อังกฤษ และกลับมาเรียนที่เมืองไทยอีก 3 ปี จึงได้ใบ

กำหนดเด็กไม่มีลมหายใจแต่ปมจนขึ้นและเค็ดรอก ทำให้ตนจิตใจได้เลยทันทีว่าอยากเป็นหมอเด็ก ซึ่งทางบ้านก็สนับสนุนทุกอย่าง เอาที่ถูกชอบ เพราะมองว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราทำ และในช่วงตอนเรียนปี 3 เจอลูกไข้เด็กที่เป็นมะเร็ง ซึ่งเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่คุยด้วยเลย

แต่เราสังเกตว่าเขาชอบดูการ์ตูนฮีโร่ จึงเกิดไอเดียชวนเพื่อนๆ ในกลุ่มซึ่งไม่ได้เป็นหมอ ใสชุดฮีโร่ไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาล

เพราะเขาคืออยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน เด็กๆตื่นตื่นกันมาก ทุกคนดูมีความสุข มีกำลังใจดีขึ้นทำให้เราจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ “ฮีโร่ เพื่อน้อง แบ่งปันสันติ”

“พวกเราทำโครงการนี้ทุกคนรู้สึกดีมาก พวกเราพยายามเข้าใจจิตใจคนไข้และญาติๆ อย่างน้อยเราก็รู้สึก ว่า คงทำให้หัวใจเขาอบอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ในการทำงาน ก็พี่ อยากดำเนินตามรอยอาจารย์หมอที่ก็ให้แบบดี นำเอาท่านมาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งคำที่พระบรมราชชนกทรงสอน แล้วมาหลอมเป็นตัวเอง ซึ่งเด็กที่ป่วยกับตอนที่หาย เขามีความแตกต่างกันมาก เวลาที่เขาหายแล้วเขาจะว่าเริงน่ารัก เราได้เห็นรอยยิ้ม ก็ทำให้มีความสุขแล้ว”...หนึ่งในหมอรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในสังคม.